



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๐/๒๖๔

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดและทบทวนกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชนให้มีขนาดที่เหมาะสม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๗๖๐

ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เสนอเรื่อง การกำหนดและทบทวนกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชนให้มีขนาดที่เหมาะสม เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรณีการกำหนดกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชน ดังนี้

๑. เห็นชอบการทบทวนกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชน ดังนี้

๑.๑ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จำนวน ๔๒ อัตรา

๑.๒ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จำนวน ๑๒๓ อัตรา

๑.๓ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) จำนวนอัตรากำลัง

เพิ่มเติมสำหรับจัดสรรให้นักเรียนทุนรัฐบาลเป็นกรณีพิเศษ ๑ อัตรา หากในระยะถัดไป ศลช. มีอัตรารว่างด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ให้คงกรอบอัตรากำลังที่ ๖๔ อัตรา

๑.๔ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน ๑,๙๔๐ อัตรา

๑.๕ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๒๐๓ อัตรา

ทั้งนี้ ให้องค์การมหาชนทั้ง ๕ แห่ง ดำเนินการตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ตามมติ กพม. ด้วย

๒. เห็นชอบให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้รับการยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยใช้เงินรายได้ของโรงพยาบาลฯ ในการจ้างบุคลากรและรายงานการปรับเพิ่มกรอบอัตรากำลังให้ กพม. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว อนุมัติกรอบอัตรากำลังใหม่

๓. เห็นชอบแนวทางการกำหนดและทบทวนกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชนให้มีขนาดที่เหมาะสม โดยให้ตรึงกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การกำหนดและทบทวนกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชนให้มีขนาดที่เหมาะสม เป็นการดำเนินการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามบริบทแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป การประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและการดำเนินงานขององค์การมหาชน จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชนให้เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน อีกทั้งการกำหนดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชนให้มีขนาดที่เหมาะสม โดยการตรึงกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้นำไปใช้กับองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะด้วย เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน รวมทั้งเป็นกลไกในการควบคุมอัตรากำลังและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดและทบทวนกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชนให้มีขนาดที่เหมาะสมดังกล่าวตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เสนอ

อย่างไรก็ดี กรณีการกำหนดและทบทวนกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชน จำนวน ๕ แห่งดังกล่าว เป็นการเพิ่มกรอบอัตรากำลังด้านบุคลากร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณอันเป็นค่าใช้จ่ายภาครัฐที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงควรพิจารณาให้องค์การมหาชนใช้เงินสะสมหรือเงินรายได้ของหน่วยงานมาสมทบจ่ายสำหรับรายการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐๑๖๖๐ ๑๖๖๖๖๖

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๗๖๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๕๒๓